
sþ. 612. Fyrirspurn [306. mál]
til dómsmálaráðherra um umsóknir erlendra manna um landvist.

Frá Unni Sólrúnu Bragadóttur.

1. Hvaða reglum beita stjórnvöld varðandi þá menn er hingað koma og leita hælis?
2. Hvaða reglur gilda um skráningu á þeim umsóknum og hve mörgum hefur verið synjað

um að koma inn í landið á árunum 1985-1987?
3. Hvert er ríkisfang þeirra manna er komið hafa hingað 1985-1987, hvaðan komu þeir og

hve margir voru þeir?
4. Hvað er vitað um afdrif þeirra sem komu til landsins en var meinuð landvist?


